

การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย : อีกหนึ่งของการพัฒนาสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย จะเห็นได้จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในประเทศไทยที่มีมากถึง 3.7 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละ ประมาณ 56-58 ล้านไร่ และมีผลผลิตปีละประมาณ 28-30 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่าปีละ 180,000 - 200,000 ล้านบาท นอกจากนี้ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ 80,000 -100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของไทยที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มีความหอม และนุ่ม เมื่อรับประทานแล้วมีรสชาติอร่อย หวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของชาวไทยและชาวต่างชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าวหอมมะลียังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทำให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยในขณะนี้ มีราคาสูงถึงประมาณตันละ 900-1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าการส่งออกในช่วงไตรมาสแรกในปี 2553 (มกราคม – เมษายน) ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท

ดังนั้น เมื่อข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก และสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพให้ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มปริมาณผลผลิต ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อการขยายตลาดข้าวหอมมะลิให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สำหรับการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2552/53 นับเป็นครั้งที่ 28 โดยในปีนี้มีเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ดังนี้

ประเภทเกษตรกรรายบุคคล มีเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดจำนวน 21 จังหวัด ๆ ละ 4 ตัวอย่าง รวม 84 ตัวอย่าง ดังนี้

- **ภาคเหนือ 3 จังหวัด 12 ตัวอย่าง** ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
- **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด 72 ตัวอย่าง** ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร ยโสธร บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุตรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองคาย และหนองบัวลำภู

ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร มีเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวด จำนวน 12 จังหวัด รวม 33 ตัวอย่าง ได้แก่ จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย มหาสารคาม ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และพะเยา

และในโอกาสวันครบรอบ 68 ปี วันสถาปนากรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้มีการตัดสินและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2552/53 ดังนี้

★ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางวิไลรัตน์ ชาพลดอน จ.สกลนคร ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 20,000 บาท และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 68,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายชัยนาม คำป่าวีระ จ.เชียงราย ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 15,000 บาท และรถไถเดินตาม พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 60,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ นายสุรินทร์ นันทะวงศ์ จ.นครพนม ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 10,000 บาท และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 54,500 บาท

★ ประเภทกลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์การเกษตร

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ต.นาเวียง อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถนั่งขับพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 140,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านพร้าวเหนือ อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรพอเพียง หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 60,000 บาท

เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในปีการเพาะปลูก 2552/53
จะเป็นความหวังของชาวนาไทย ที่จะช่วยกันพัฒนายกระดับมาตรฐานข้าวหอม
มะลิของไทย ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของไทย ขจรไกล
ไปทั่วโลก
